

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน (ชั้น ๒)

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์	ประธานสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	ไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์
๒	นายนิ่ม เสริฐกรโทก	รองประธานสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	นิ่ม เสริฐกรโทก
๓	นางอรุณ ทรงบัณฑิตย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	อรุณ ทรงบัณฑิตย์
๔	นายลำเพ็ญ ฮวบกระโทก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	ลำเพ็ญ ฮวบกระโทก
๕	นางศิลาวัล ฮวบกระโทก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	ศิลาวัล ฮวบกระโทก
๖	นางมณฑิรา นาถา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	มณฑิรา นาถา
๗	นางธัญรัตน์ กิตติรัชต์ทิวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	ธัญรัตน์ กิตติรัชต์ทิวงษ์
๘	นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	จีระพันธ์ หุ่มกระโทก
๙	นายประทวน เลื่อยกระโทก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	ประทวน เลื่อยกระโทก
๑๐	นายมั่ง แอมกระโทก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	มั่ง แอมกระโทก
๑๑	นางบุญเรือน คุรุกิจกำจร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	บุญเรือน คุรุกิจกำจร
๑๒	นายสมพันธ์ ย่อมกระโทก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน	สมพันธ์ ย่อมกระโทก

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัยนิคม ปัดชา	นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน	ชัยนิคม ปัดชา
๒	นายประเสริฐศักดิ์ ขวฤทธิ	รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน	ประเสริฐศักดิ์ ขวฤทธิ
๓	นางศรีไพร หอกระโทก	รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน	ศรีไพร หอกระโทก
๔	นายสุขสันต์ แสงมณี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน	สุขสันต์ แสงมณี
๕	นายแสวง เย้ยกระโทก	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน	แสวง เย้ยกระโทก
๖	นางเมษา เอมกระโทก	ผู้อำนวยการกองคลัง	เมษา เอมกระโทก
๗	นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เอกชัย ศรีนิลรัตน์
๘	พ.จ.อ.วีระพล ยี่มกระโทก	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	-
๙	นายวีระยุทธ พระสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	วีระยุทธ พระสุวรรณ
๑๐	นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน	นักพัฒนาชุมชน/รักษาการหัวหน้าฝ่าย อำนวยการ	ชนกนันท์ กุศลสูงเนิน
๑๑	นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์	นิติกร	ณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์
๑๒	นายรัฐฉัตร ไม้แก้ว	ตัวแทนบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ ๑	รัฐฉัตร ไม้แก้ว
๑๓	นางชนันภรณ์ อุ่นกระโทก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ ๑	ชนันภรณ์ อุ่นกระโทก
๑๔	นางสาวศรีนทร์ญา หัสศครบุรี	นักวิชาการพัสดุ	ศรีนทร์ญา หัสศครบุรี
๑๕	นายเอกภพ พันธุ์วิจิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	เอกภพ พันธุ์วิจิตร
๑๖	นายประเชิญชัย เจริญครบุรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประเชิญชัย เจริญครบุรี

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์ - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล ในกรณีที่ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลว่างลงก่อนกำหนด ตามระเบียบกำหนดไว้ว่าให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวก่อน จะมาจากสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ ครับ

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ - เนื่องจากนายสิริกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาลซึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาล  
นิติกร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทำให้เลขานุการสภาเทศบาลว่างลง  
ก่อนที่จะดำเนินการประชุม เราจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรง ตำแหน่ง  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว จะมาจากสมาชิกสภาเทศบาลหรือข้าราชการท้องถิ่นก็ได้

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์ - มีท่านใดจะเสนอชื่อเลขานุการชั่วคราวเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก เชิญครับ

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
ขอเสนอนายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ ตำแหน่ง นิติกรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  
ผู้รับรอง นายสมพันธ์ ย่อมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผู้รับรองคนที่ ๑  
นางธัญรัตน์ กิตติรัชต์ทิวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผู้รับรองคนที่ ๒

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์ - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบให้นายณรงค์ฤทธิ์  
คำพันธ์ ตำแหน่ง นิติกร เป็นเลขานุการชั่วคราว

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ให้นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ นิติกร เป็นเลขานุการสภา  
เทศบาลชั่วคราว

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.**

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน นั่งประจำที่ตามที่จัดไว้ให้  
นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน จุฑารูป  
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ได้แจ้งให้ทราบ  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่  
๔ กุมภาพันธ์เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน จึงขอเชิญท่าน  
ประธานสภาได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ**

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์ - ขอสวัสดิ์ทุกท่านทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
ประธานสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และมีเรื่องที่แจ้งให้ทราบดังนี้

๑.๑ เรื่องนายสิริกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาลซึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาล  
ตำบลจระเข้หินย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ที่  
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภา  
เทศบาลตำบลจระเข้หินว่าง

มติที่ประชุม - รับทราบ

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินครับ

นายชัยนิคม ปัดชา  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน

ที่ประชุม

๑. ตั้งแต่ท่านปลัดศิริกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาลได้ย้ายไป ผมยังไม่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งในขณะนี้ผมในฐานะฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งให้นางเมษา เอมกระโทก ผู้อำนวยการกองคลัง แต่งตั้งให้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา นายวีระยุทธ พระสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขุรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน นักพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

ที่ประชุม

๒. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ผมพร้อมกับนายสุขสันต์ แสงมณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เดินทางไปร่วมอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งประเด็นหลักๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายกับลายชื่อ ซึ่งผมก็ได้เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลไปร่วมอบรม ซึ่งหลายท่านก็ติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมอบรมได้ และที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อกฎหมายผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้ง คุณวุฒิ คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้ง ที่สำคัญได้มีการเพิ่มโทษที่ค่อนข้างมีความรุนแรงกว่ากฎหมายเดิม ถ้ามีโอกาสก็อยากให้คุณสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมอบรมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขอขอบคุณครับ

- รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ด้วยเลขานุการสภาเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมพร้อมรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงเสนอมาให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม และรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์

### ระเบียบวาระที่ ๓

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง

- เรื่องการแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง เชิญทางเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
ขออนุญาตชี้แจง กรณีตำแหน่งเลขานุการสภาว่างลง ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่  
แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดไว้ว่ากรณีประธานสภาหรือรองประธานสภาหรือ  
เลขานุการสภาว่างลง ให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนภายในการประชุมคราว  
ต่อไป จะมาจากสมาชิกสภาเทศบาลหรือข้าราชการที่มีความสามารถ โดยให้  
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อและมีผู้รับรอง และในกรณีมีหลายคนก็ให้มีการ  
ลงคะแนน กรณีที่มีคนเดียวก็ให้บุคคลนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภา  
ต่อไป

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องการแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลแทนตำแหน่งว่างและจะดำเนินการ  
คัดเลือกจึงขอให้เสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล  
ขอเชิญนายจิระพันธ์ หุ่มกระโทก เชิญครับ

นายจิระพันธ์ หุ่มกระโทก  
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายจิระพันธ์ หุ่มกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
ขอเสนอนายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ ตำแหน่ง นิติกร เป็นเลขานุการสภา  
เทศบาลแทนตำแหน่งว่าง  
ผู้รับรอง นายสมพันธ์ ย่อมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผู้รับรองคนที่ ๑  
นางศิลาวัลย์ ฮวบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผู้รับรองคนที่ ๒

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเลขานุการสภาเทศบาลเพิ่มเติม ถ้าไม่มีถือว่า  
ที่ประชุมเสนอชื่อนายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ ตำแหน่ง นิติกร เป็น เลขานุการสภา  
เทศบาลตำบลจระเข้หิน เพียงคนเดียวถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  
นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ นิติกร เป็นเลขานุการสภาเทศบาล

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

- ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกเป็น  
เลขานุการสภาเทศบาลขอบคุณครับ

#### ระเบียบวาระที่ ๔

#### เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ การกำหนดประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการกำหนด  
วันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๔**

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ จึงขอให้ที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๒๔ กำหนดว่า “ ในหนึ่งปีให้มีสมัยประชุม สี่ สมัย  
สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีให้สภาเทศบาล  
กำหนด”

วรคท่าย กำหนดว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน  
สามสิบวัน .....”

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ กำหนดว่า “ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ ประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ข้อ ๑๑ (๒) สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกัวันกับให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกัวัน

จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. สมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓
๒. วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

**๑. สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓** ดังนี้

สมัยแรกที่ประชุมมีมติกำหนดตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสามสิบวันจึงขอให้ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ ต่อไป

เชิญ ผู้เสนอคนที่ ๑ ครั้ง

นายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ผมนายจีระพันธ์ หุ่มกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ขอเสนอ - สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ มีดังนี้  
สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  
สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  
สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  
ผู้รับรอง คนที่ ๑ นายประทวน เลื่อยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
คนที่ ๒ นายบุญเรือน ศุภกิจกำจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

ผู้รับรองถูกต้องครบตามที่กฎหมายกำหนด

- มีท่านใดจะเสนอ เป็นวันอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น แสดงว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามนี้

มติที่ประชุม

สรุปมติที่ประชุม

๑. กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้

-สมัยที่ ๑ กำหนดวันประชุมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน

-สมัยที่ ๒ กำหนดวันประชุมวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน

-สมัยที่ ๓ กำหนดวันประชุมวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน

-สมัยที่ ๔ กำหนดวันประชุมวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

**๒. การกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก  
ที่ประชุมจะเสนอเป็นวันใด** ขอเชิญครับ ผู้เสนอคนที่ ๑

นายสมพันธ์ ย่อมกระโทก  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ผมนายสมพันธ์ ย่อมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
**เสนอ** วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔  
กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  
ผู้รับรอง คนที่ ๑ นางศิลาวัล ฮวบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
คนที่ ๒ นางอรุณ ทรงบัณฑิตษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
(ตามระเบียบกำหนดผู้รับรองไว้ไม่น้อยกว่า ๒ คน)

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

ผู้รับรองถูกต้องครบตามที่กฎหมายกำหนด  
- มีท่านใดจะเสนอ เป็นวันอื่นหรือไม่  
ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น แสดงว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามนี้

มติที่ประชุม

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔  
กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

**๔.๒** **ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  
ใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขาธิการสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลทำหน้าที่แทน

ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ชี้แจงในราย  
ละเอียด เชิญครับ

นางเมษา เอมกระโทก  
ผู้อำนวยการกองคลัง/  
รักษาราชการปลัดเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

**๔.๒** **ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  
ใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๓**

**๔.๒.๑** โอนลดจากงานงบกลาง จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็น  
รายการใหม่ ๒ รายการ คือ

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้คโครโฟนไร้สายแบบจับพูด ๒ ตัว ย่านความถี่  
UHF จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘.๕ ลิตร  
จำนวน ๒ ถัง ถังละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

**โครงการเดิม**

**โอนลด**

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

เงินสำรองจ่าย

ประเภทเงินสำรองจ่าย

- เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

ปรากฏในแผนงานงบกกลาง งานงบกกลาง หน้าที่ ๒๔๒

งบประมาณ ๓๔๘,๘๕๐ บาท

**โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้**

**ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

**โอนเพิ่ม**

(๑) สำนักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบจับพูด ๒ ตัว ย่านความถี่ UHF จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

**เหตุผลความจำเป็น**

ด้วยงานประชาสัมพันธ์ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์ไมโครโฟนชำรุดเสียหายจำนวนหลายตัว ซึ่งทำให้การจัดงานพิธีการและการประชุมต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินไม่ได้รับความสะดวก เพื่อให้การดำเนินการจัดงาน พิธีการ การประชุมต่างๆ ของสำนักงานได้รับความสะดวกแก่ประชาชน ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้ตั้งจ่ายเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ จึงขอดำเนินการจัดซื้อ

**ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

**โอนเพิ่ม**

(๒) กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘.๕ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ถังละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

**เหตุผลความจำเป็น**

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดกิจกรรมและการจัดประชุมต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความสะดวก ซึ่งทางเทศบาลได้จัดให้มีการประชุมบ่อยครั้งและบางครั้งการประชุมมีปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

ซึ่งถึงต้มน้ำไฟฟ้ามีขนาดเล็กและไม่เพียงพอต่อการประชุมและการให้บริการประชาชน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรากฏในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ได้ตั้งจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้

#### **๔.๒.๒ โอนลด ๒ รายการ คือ**

๑. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติดฯ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. เพื่อจัดซื้อรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
โอนเพิ่ม ๑ รายการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์บริเวณสามแยกเข้าเขตชุมชนจระเข้หิน  
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

#### **โครงการเดิม**

##### **โอนลด**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติดฯ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติดฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านภัยยาเสพติดในเขตเทศบาล หรือการจัดส่งทีมนักกีฬา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ  
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๘๘

##### **โอนลด**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล

รถยนต์ส่วนบุคคล

- เพื่อจัดซื้อรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน  
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๒๕

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

##### **โอนเพิ่ม**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ



- โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์บริเวณสามแยกเข้าเขตชุมชนจระเข้หิน (สวนสาธารณะเทศบาล ฟังทิศตะวันตก หมู่ที่ ๓) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙.๘ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕.๕ เมตร พร้อมติดตั้งรูปไฟเบอร์กลาส์ตามแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราชปี พ.ศ.๒๕๖๒ กรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๑๙

### ข้อกฎหมาย

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น

- โอนเพิ่ม ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.-บาท
- โอนลด ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.-บาท

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินชี้แจงครับ

นายชัยนิคม ปัดชา  
นายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ราคากลาง ได้นำเรียนรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ผมขอเพิ่มเติม รายละเอียด เหตุผลในการโอน ซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงาน ในส่วนของกาดม่น้ำ ตามที่เทศบาลได้จัดให้มีการประชุมในโครงการใหญ่ๆ ก็เกิดปัญหาในการดูแลบริการประชาชนที่มาร่วมโครงการเพราะกาดม่น้ำไม่เพียงพอ และรายการโอนไปตั้งจ่ายซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากปีที่ผ่านมาพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี จึงมีนโยบายติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติโดยใช้แบบตามที่กรมโยธาธิการกำหนด ซึ่งรถที่จะดำเนินการจัดซื้อรถนั้น งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรถขนาดเล็กเครื่องยนต์ประมาณ ๑,๓๐๐ ซีซี ซึ่งเป็นรถขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับการใช้งานของกองช่าง จึงขอโอนงบประมาณในส่วนนี้ และโอนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการดังกล่าวทางคณะผู้บริหารมีแนวคิดจะติดตั้งตรงทางเข้าสวนสาธารณะข้างบ้าน ส.ท.ธัญรัตน์ และตรงสามแยกทางโค้งให้ผู้อำนวยความสะดวก ลองสำรวจดูว่าเราจะติดตั้งที่ไหนได้ ทำให้หมู่ที่ ๓ ของเราตอนกลางคืนมีแสงสว่าง และด้านซ้ายมือเป็นที่จอดรถ บริเวณนี้มีแนวทางจะไม่ให้รถยนต์เข้ามาจอด จะให้แต่ผู้ที่ออกกำลังกายเข้าไป เราจึงมีแนวทางบังคับโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยการปลูกต้นไม้กั้นทางรถไม่ให้เข้าไปได้ ฟัน้องประชาชนก็จะรับทราบได้เองว่า รถยนต์เข้าไปไม่ได้ และบริเวณนั้นจะเป็นสวนหย่อมเล็กๆ จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับ ทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง

นายเอกชัย ศรีนิลรัตน์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
ผู้อำนวยการกองช่าง/  
รักษาการผู้อำนวยการ  
กองการศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ลักษณะรูปแบบก่อสร้างขั้วประตูละไฟและสายไฟขั้วประตูละไฟทำให้ไม่เหมาะสม  
จึงขอเปลี่ยนเป็นขั้วเฉลิมพระเกียรติ เข้าในแผนหน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๑๙ จะครอบคลุม  
กว่า เป็นบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาล จะก่อสร้างที่ไหนก็ได้ลักษณะเป็น  
ขั้วไม่ใช่เป็นประตูละไฟ ครับ

ที่ประชุม - รับทราบ

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญนายประเชิดชัย เจริญครบุรีศรีรับ  
เลขานุการสภาเทศบาล

นายประเชิดชัย เจริญครบุรีศรี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบาย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
และแผน กรณีที่เราจะดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โครงการจะต้องปรากฏอยู่ใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกๆโครงการหากไม่มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนไม่สามารถที่จะ  
ดำเนินการได้ ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนครับ

ที่ประชุม - รับทราบ

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญนายจิระพันธ์ หุ่มกระโทก  
เลขานุการสภาเทศบาล

นายจิระพันธ์ หุ่มกระโทก เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประชุมทุกท่าน ผมนายจิระพันธ์ หุ่มกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
ผมขอสอบถามว่าการโอนเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อไม้ค้ำโครงไฟรั้วสาย ผมมองว่า  
ทางเทศบาลของเรามีไม้ค้ำโครงไฟรั้วมากแล้ว และถังตม้มน้ำไฟฟ้าเทศบาลของเราก็มีมากแล้ว  
แล้วโอนลดมาจากเงินสำรองจ่าย ประเภทเพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาปัญหาความ  
เดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ  
คาดเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า ถ้าโอนไปแล้วสองหมื่นกว่าบาท  
งบประมาณจะเหลือพอเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ ถ้ามีเหตุสาธารณภัย หรือเหตุที่ประชาชน  
เดือดร้อน จะพอเป็นค่าใช้จ่ายต่อประชาชนหรือไม่ขอบคุณครับ

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล

นางเมษา เอมกระโทก - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
ผู้อำนวยการกองคลัง/  
รักษาการปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
มีงบประมาณเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดสาธารณภัยหรือเหตุที่  
ประชาชนเดือดร้อนคะ

ที่ประชุม - รับทราบ

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.อรุณ ทรงบันดิษฐ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

นายอรุณ ทรงบันดิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอรุณ ทรงบันดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
อยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ ราคาของซุ้มประตู เพื่อที่จะใช้ในการ  
พิจารณาในการอนุมัติในโครงการนี้ค่ะ

นายชัยนิคม ปัดชา - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ  
พระบรมวงศานุวงศ์บริเวณสามแยกเข้าเขตชุมชนจระเข้หิน (สวนสาธารณะเทศบาล ฟัง  
ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๓) ซึ่งมีผู้เสนอในส่วนของราคา สีสันกว่าบาท แต่ทั้งนี้ต้องมาอิงมติดอยู่  
ที่กองช่างของเรา จะต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ ในการกำหนดราคากลางไม่ใช่ว่าผู้รับจ้าง  
เสนอราคามาเท่าไรก็จะใช้เท่านั้น มีข้อระเบียบเกี่ยวกับพาณิชย์จังหวัด ได้ตั้งราคาในเรื่อง  
ของมาตรฐานไว้โดยทางผู้อำนวยการกองช่างกำหนดอีกเพื่อให้สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน  
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่จะประชุมดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบสอดคล้องกับราคา  
พาณิชย์จังหวัดต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ การพิจารณาอนุมัติเพื่อขออนุมัติ จะขอให้พิจารณาเป็นข้อๆ ไปนะคะ  
เลขานุการสภาเทศบาล

- ๔.๒.๑ โอนลดจากงานงบกลาง จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็น  
รายการใหม่ ๒ รายการ คือ
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้คโครโฟนไร้สายแบบจับพูด ๒ ตัว ย่านความถี่  
UHF จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
  ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังตม้้น้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘.๕ ลิตร  
จำนวน ๒ ถัง ถังละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

#### โครงการเดิม

#### โอนลด

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

เงินสำรองจ่าย

ประเภทเงินสำรองจ่าย

- เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณี  
ฉุกเฉินที่มีสาธารณสุขภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ  
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเหตุการณ์  
สาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หน้าที่ ๒๔๒

งบประมาณ ๓๔๘,๘๕๐ บาท

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

โอนไปเป็นรายการใหม่ ดังนี้  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โอนเพิ่ม

(๑) สำนักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบจับพูด ๒ ตัว ย่านความถี่ UHF  
จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ในการโอนไปตั้งจ่ายเป็น  
รายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบจับพูด ๒ ตัว ย่านความถี่ UHF  
จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ  
๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โอนเพิ่ม

(๒) กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘.๕ ลิตร  
จำนวน ๒ ถัง ถังละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ในการโอนไปตั้งจ่ายเป็น  
รายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘.๕ ลิตร จำนวน  
๒ ถัง ถังละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ  
๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

๔.๒.๒ โอนลด ๒ รายการ คือ

๑. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดฯ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
  ๒. เพื่อจัดซื้อรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์บริเวณสามแยกเข้าเขตชุมชน  
จระเข้หิน

งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

## โครงการเดิม

### โอนลด

#### ๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

##### งานกีฬาและนันทนาการ

##### หมวดค่าใช้สอย

##### ประเภทโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติดฯ

##### โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติดฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านภัยยาเสพติดในเขตเทศบาล หรือการจัดส่งทีมนักกีฬา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๙๘

#### ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

##### งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

##### หมวดค่าครุภัณฑ์

##### ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล

##### รถยนต์ส่วนบุคคล

- เพื่อจัดซื้อรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๒๕

โอนไปเป็นรายการใหม่ ดังนี้

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

### โอนเพิ่ม

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

##### งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

##### หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### ประเภทโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

- โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์บริเวณสามแยกเข้าเขตชุมชนจระเข้หิน

(สวนสาธารณะเทศบาล ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๓) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙.๘ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕.๕ เมตร พร้อมติดตั้งรูปไฟเบอร์กลาสตามแบบซุ้มเฉลิม

พระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราชปี พ.ศ.๒๕๖๒ กรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๑๙

ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล/ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์บริเวณ สามแยกเข้าเขตชุมชนจระเข้หิน (สวนสาธารณะเทศบาล ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๓) งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์

### ข้อกฎหมาย

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น

- โอนเพิ่ม ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.-บาท
- โอนลด ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.-บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

**๔.๓ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขานุการสภาเทศบาล

๔.๓ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์อื่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๓๕

### ข้อความเดิม

ค่าจัดซื้อเสาไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจัดซื้อเสาไฟกระพริบ ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร สีเหลือง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๗

ปรากฏในแผนงานการักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

### ข้อความใหม่

ค่าจัดซื้อเสาไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจัดซื้อเสาไฟกระพริบ ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓ ต้นๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๗

ปรากฏในแผนงานการักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอเชิญ  
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงญัตติดังกล่าวครับ

นายชัยนิคม ปัดชา - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ในการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าว เนื่องจากข้อความคลาดเคลื่อน  
ตั้งแต่ตั้งงบประมาณ จึงจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้องครับ

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  
เลขานุการสภาเทศบาล คำชี้แจงค่าจัดซื้อเสาไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ  
๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์

**พักรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๐๐ น.**

**เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.**

#### **๔.๔ ญัตติเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม**

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ ๔.๔ ญัตติเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมชุด  
เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล

ตำบลจระเข้หิน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่นม ๐๓๑๘/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง  
การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล  
ตำบล

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๑๘.๑/๓๐๔๑๗ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง  
การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ  
เทศบาลตำบล

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๑๘.๑/๓๑๓๗๕ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง  
การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงญัตติดังกล่าวครับ

#### **เหตุผลความจำเป็น**

นายชัยนิคม ปัดชา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบล ให้มีบุคลากรที่  
นายกเทศมนตรี สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น  
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิด  
เหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาระบบ  
ปฏิบัติงานกู้ภัย ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุน

ให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง และมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน หรือท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อให้ท้องถิ่นดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

### ข้อกฎหมาย

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๘๑๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยให้ อปท. ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ

ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ กระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขาธิการสภาเทศบาล

ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงยอดเงินสะสมครับ

นางเมษา เอมกระโทก  
ผู้อำนวยการกองคลัง/  
รักษาการปลัดเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว ๑๘,๖๖๖,๑๔๖.๓๐ บาท  
สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันและแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑,๑๗๘,๐๐๐ บาท  
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ๑๗,๔๘๘,๑๔๖.๓๐ บาท  
สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓ เดือน) ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท  
เงินสะสมคงเหลือ ๙,๖๘๘,๑๔๖.๓๐ บาท  
สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% ๙,๖๘,๘๑๔.๖๓ บาท  
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ๘,๗๑๙,๓๓๑.๖๗ บาท  
- รับทราบ

ที่ประชุม

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขาธิการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติดังกล่าวหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์



**๔.๕** **ญัตติขอความเห็นชอบแยกหมู่บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ ๑ (นอกเขตเทศบาล)**

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขาธิการสภาเทศบาล

๔.๕ **ญัตติขอความเห็นชอบแยกหมู่บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ ๑ (นอกเขตเทศบาล)**  
ขอแยกหมู่บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ ๑ (นอกเขตเทศบาล) เป็นหมู่ที่ ๑๔ ชื่อหมู่บ้าน  
บ้านคลองซบหมันพัฒนา ตำบลจระเข้หิน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา  
ขอเชิญนางชนันภรณ์ อุ่นกระโทก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางชนันภรณ์ อุ่นกระโทก  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ขอให้นายรัฐฉัตร ไม้แก้ว เป็นผู้ชี้แจงค่ะ

นายรัฐฉัตร ไม้แก้ว  
ชาวบ้านหมู่ที่ ๑

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

อำเภอบึงสามพันได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ ๑ ตำบลจระเข้หิน  
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนครัวเรือนและประชาชนตามฐานข้อมูลทะเบียน  
ราษฎร จำนวนประชากร ๑,๙๒๒ คน จำนวนบ้าน ๘๗๓ หลัง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การแยก  
หมู่บ้านกรณีชุมชนหนาแน่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยวางหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านไว้  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ มี ๒ กรณี คือ

(๑) กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น

- (๑.๑) เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า ๒๔๐ บ้าน
- (๑.๒) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า ๑๒๐ บ้าน
- (๑.๓) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล หรือสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

(๒) กรณีเป็นชุมชนห่างไกล

- (๒.๑) เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า ๑๒๐ บ้าน
- (๒.๒) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า ๔๐ บ้าน
- (๒.๓) ชุมชนใหม่ห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า ๖ กิโลเมตร
- (๒.๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบล หรือสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำตำบล

ซึ่งในแนวทางการปฏิบัติการขอตั้งหมู่บ้าน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่  
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และต้องจัดทำเอกสารประกอบการขอ  
จัดตั้งหมู่บ้าน

นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์  
เลขาธิการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอธิปราชยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการขอความ  
เห็นชอบแยกหมู่บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ ๑ (นอกเขตเทศบาล) เป็นหมู่ที่ ๑๔

บ้านคลองซบหมันพัฒนา ตำบลจระเข้หิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา  
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ  
๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์

### ระเบียบวาระที่ ๕

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

### เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ทราบบ้าง เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย  
และแผน ชี้แจงครับ

นายประเชษฐชัย เจริญศรีบุรี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

๕.๑ เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการเพื่อ  
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และกำหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลใน  
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หินดังกล่าวด้วย โดย  
คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น  
ทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามที่จัดส่งให้สมาชิก  
สภาเทศบาลได้รับทราบทุกท่านแล้ว

จึงนำเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ทราบบ้าง เชิญเลขาธิการนายกเทศมนตรี  
ครับ

นายแสวง เย้ยกระโทก  
เลขาธิการนายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

งานย่าโมองค์ประจำจระเข้หิน จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  
ช่วงเช้า พิธีพราหมณ์ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีสงฆ์ และรำวงสรงท้าวสุรนารี จะมี  
๓ ชุด จากบ้านไผ่ ๑ ชุด บ้านจระเข้หิน ๑ ชุด และ รร.จสว. ๑ ชุด

ปัญหา ช่วงที่ร่าจะไม่มีคนดู จะให้ร่าหลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงเลยให้เสร็จ ช่วงเช้า เพื่อจะได้มีพี่น้องประชาชนดูการร่าบวงสรวงครับ

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารพร้อมกัน ณ เทศบาล เวลา ๐๖.๐๐ น. และทำพิธีบวงสรวงได้เลยครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ทราบบ้าง เชิญผู้อำนวยการกองคลังครับ

นางเมษา เอมกระโทก  
ผู้อำนวยการกองคลัง/  
รักษาการปลัดเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลจระเข้หินได้รับคำสั่งให้จัดทำ ขบวนการกิจกรรมทางการเกษตร ขอความร่วมมือจากทุกส่วน ร่วมด้วยช่วยกันในการ จัดพืชผลทางการเกษตร และขบวนแห่จะเริ่มจากวงเวียนข้างเทศบาลตำบลแซะ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. และได้มอบหมายให้โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จัดส่งนางงามที่จะร่วมประกวด และร่วางย่อนยุคในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มอบหมายให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาล แต่ทางเทศบาลของเราที่จะต้องไปร่วมเสริมด้วยค่ะ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ทราบบ้าง เชิญนายกเทศมนตรีครับ

นายชัยนิคม ปัดชา  
นายกเทศมนตรี

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

มีหนังสือส่งมาแจ้งว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลช่วยดูแลและขออย่าว่าช่วยกันดูแลในเขตพื้นที่สาธารณะเพราะเราไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง และพื้นที่สาธารณะพื้นที่ไหน เป็นจุดเสี่ยงขอให้ช่วยกันดูแลครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล สรุปผลการประชุม ก่อนที่จะปิดการประชุมสภาต่อไป

- เลขานุการสภาเทศบาลได้สรุปผลการประชุมพอสังเขป และ
- ประธานสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ดำเนินการปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

จดบันทึก/รายงานประชุม

(นายณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วมีมติ  
รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕๖๓  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม  
(นางอรุณ ทรงบัณฑิตย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม  
(นางศิวาล ฮวบกระโทก)

(ลงชื่อ) ..... เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม  
(นางมณฑิรา นาคา )

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)  
(นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน